

## Các Câu Hỏi Thường Gặp về thủ tục tố tụng trực tiếp và kết hợp

Hội Đồng Xử Lý Kháng Cáo Bảo Hiểm Công Nghiệp (Board Of Industrial Insurance Appeals, BIIA) cung cấp cho các bên cơ hội tham gia vào các thủ tục tố tụng được tổ chức từ xa, trực tiếp hoặc kết hợp.

### Các thuật ngữ này có nghĩa là gì?

- **Từ xa:** tất cả người tham gia sẽ trình diện qua Zoom hoặc điện thoại.
- **Trực tiếp:** tất cả người tham gia sẽ trình diện trực tiếp tại phòng điều trần.
- **Kết hợp:** một số người tham gia sẽ trình diện trực tiếp tại phòng điều trần với thẩm phán, những người còn lại sẽ trình diện từ xa.

### Tôi có thể lên lịch phiên điều trần trực tiếp hoặc kết hợp ở đâu?

Các cơ sở BIIA sau đây có thể sắp xếp phiên điều trần trực tiếp hoặc kết hợp: Everett, Seattle, Lakewood, Olympia, Yakima, Spokane và Richland. Các phiên điều trần kết hợp qua điện thoại có thể được tổ chức tại Moses Lake và Vancouver. Vui lòng cho biết phương thức điều trần mà quý vị muốn tại buổi họp lên lịch. Tuy nhiên, nếu không có sẵn phòng điều trần, thẩm phán sẽ tiến hành thủ tục tố tụng của quý vị qua Zoom hoặc điện thoại.

### Phiên điều trần tại các cơ sở không thuộc BIIA.

Nếu quý vị yêu cầu một phiên điều trần trực tiếp tại một quận không có văn phòng của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh theo yêu cầu của quý vị. Tuy nhiên, có thể sẽ không có sẵn cơ sở để tổ chức. Do vậy, quý vị có thể được yêu cầu (1) không yêu cầu địa điểm cụ thể để giúp chúng tôi lên lịch phiên điều trần của quý vị tại một văn phòng BIIA, hoặc (2) đồng ý tham gia phiên điều trần qua điện thoại hoặc Zoom. Chúng tôi không tổ chức phiên điều trần kết hợp ở các cơ sở không thuộc BIIA.

### Ngày điều trần sẽ diễn ra như thế nào?

**Tất cả mọi người** muốn tham gia phải tự sàng lọc bản thân trước khi đến văn phòng của BIIA. Bất kỳ ai có các triệu chứng hoặc gần đây tiếp xúc với người mắc bệnh COVID-19, hoặc bị ốm, không nên vào tòa nhà. Nhân chứng cần thông báo cho người đã lên lịch làm chứng rằng họ không thể có mặt. Các bên cần thông báo cho trợ lý của thẩm phán. Thẩm phán sẽ quyết định cách thức tiến hành phiên điều trần. **Bước tiếp theo không nhất thiết phải là tạm hoãn.**

### Thẩm phán có hỏi về tình trạng tiêm chủng không?

Không.

### Có bắt buộc đeo khẩu trang không?

Không, nhưng chúng tôi khuyến khích những ai muốn đeo khẩu trang nên làm vậy.

### Các Phiên Hòa Giải hoặc Dàn Xếp

Các phiên hòa giải hoặc dàn xếp thường được tiến hành qua điện thoại, nhưng có thể được tổ chức trực tiếp, qua Zoom hoặc kết hợp nếu tất cả các bên đều đồng ý. Theo quyết định của thẩm phán, các phiên họp có thể được tổ chức trực tiếp, qua Zoom hoặc

kết hợp theo yêu cầu của bất kỳ bên nào (ví dụ: như một biện pháp điều chỉnh). Nếu quý vị quan tâm đến hòa giải trực tiếp, qua Zoom hoặc kết hợp, vui lòng liên hệ với nhân viên xếp lịch của thẩm phán sớm nhất có thể. Chúng tôi không tổ chức hội nghị kết hợp tại cơ sở không thuộc BIIA.